

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ, รอลดัตตสินศารณ.เยอรมนี-การประชุมเฟด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ ขณะที่ตลาดกำลังรอดูความคืบหน้าของปัจจัยใหม่จากเยอรมนี และสหรัฐ ในกลางสัปดาห์นี้

*ยูโรทรงตัวต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในช่วงเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่เทรดเดอร์ระมัดระวังมากขึ้น หลังการพุ่งขึ้นอย่างมากของยูโรในปลายสัปดาห์ก่อน และก่อนจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญๆในยุโรปและสหรัฐ ในกลางสัปดาห์นี้

*ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนี จะประกาศคำตัดสินในวันพรุ่งนี้ ว่าเยอรมนีจะสามารถมีส่วนร่วมอย่างถูกกฎหมาย ในกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) ได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ

*อย่างไรก็ตาม แม้ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนี จะอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องของ ESM และมีโครงการซื้อพันธบัตรของอิตาลีที่ประกาศออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยูโรก็ยังคงเปราะบางต่อสถานการณ์ในสเปน ซึ่งคาดว่าจะต้องขอความช่วยเหลือทางการเงิน ขณะที่ในส่วนของกรีซ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต่างประเทศได้ตัดค่านี้ออบบางส่วน ในมาตรการรัดเข็มขัดที่รัฐบาลได้เตรียมไว้

*แต่ยูโรได้แรงหนุน จากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) อีกรอบ หลังการประชุมนโยบายของเฟดสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีนี้ โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการซื้อพันธบัตรรัฐบาล และสินทรัพย์อื่นๆ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.076 บาท

*09.06 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.08/13 จาก 31.07/10 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.08/13 จาก 31.08/11 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 78.21/23 จาก 78.24 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2771/75 จาก 1.2759 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทกลับมา sideways แคบๆ เพราะปัจจัยที่เล่นกันมาก่อนหน้านี้ ก็เริ่มจะหมดลงแล้ว หลักๆ คงรอดูเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี แล้วก็เฟด ในวันพรุ่งนี้มะริ่นนี้ ถ้าไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดมาก บาทก็อาจจะเริ่มอ่อนกลับไปได้"
ดีลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวตันอยู่ที่บริเวณ 31.00 และแนวรับที่ 31.10 โดยคาดว่าเงินบาทน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ เพื่อรอดูความชัดเจนจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีในวันพรุ่งนี้ และผลการประชุมเฟดในวันพฤหัสบดี

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

E
X
I
M

D
A
I
L
Y

N
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้